



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๑

ที่ กษ.๑๐๐๒/ว ๑๕๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๓๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบสำรวจครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และได้กำหนดให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินบุคคลดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณา ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาบุคคลผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวแล้ว ตามประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕๔ ราย จึงขอให้หน่วยงานแจ้งผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานต่อไป รายละเอียดดังนี้

**๑. ผู้ผ่านการประเมินบุคคลในสังกัดพื้นที่ทั่วไป ให้จัดส่งเอกสาร ประกอบด้วย**

๑.๑ สำเนาเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒ ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน จำนวน ๕ เล่ม

๑.๓ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน ๕ เล่ม

**๒. ผู้ผ่านการประเมินบุคคลในสังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้จัดส่งเอกสาร ประกอบด้วย**

๒.๑ สำเนาเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๑ เล่ม

๒.๒ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน ๕ เล่ม

ซึ่งผลงานหรือผลสำเร็จของงานและข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้เสนอไว้ในการขอเข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหรือรายละเอียดที่ระบบ HRCS : <https://hrcs.doae.go.th> หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๑๗๖

(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุญ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร





ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๗๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบสำรวจครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และได้กำหนดให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินบุคคลดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลมายังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณา ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประเมินบุคคลผู้ขอเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕๔ ราย ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๓๕๑ ราย และในสังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งเอกสารเข้ารับการประเมินผลงานต่อไป โดยให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ (กรณีผู้ผ่านการประเมินบุคคลในตำแหน่งสังกัดกองหรือสำนักส่วนกลาง หรือศูนย์ขยายพันธุ์พืช หรือผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี และกรณีผู้ผ่านการประเมินบุคคลในสังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ส่งข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิรพันธ์ คอทอง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม  
จำนวน ๓๕๔ ราย พื้นที่ทั่วไป จำนวน ๓๕๑ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ ราย (รอบสำรวจผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๒๒๖	<b>สังกัดพื้นที่ทั่วไป</b> นางสาวนริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	๑. การดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปีอ) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปีอ) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	นายธนศักดิ์ วิวัฒนาวิช	๒๐	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  <b>อำนาจพร</b>
๒	๒๓๑	นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	๑. การดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขต จังหวัด อ่างเภอ และเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม โดยการประยุกต์ใช้ Kirkpatrick Model	นายเอกราช บุญล้อมรักษ์	๑๐	
๓	๒๓๙	นางสาวศศิมา เตรียมวิจารณ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	๑. การพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ผลไม่รูปแบบอัตโนมัติ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง โดยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๔	๙๖๘	นายพีระยุทธ แก้วอิวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเยาวชนเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	๑. การเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๕	๙๘๓	นางสาวสินีนานา เรืองหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน) กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๖	๙๙๗	นางสาวอัญรัตน์ ทองคงหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	๑. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทุนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	นางสุวิสาข์ คนเจน	๑๐	
๗	๘๘๐	นางสาวดวงกมล วิวัฒนวนิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงาน นักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach) รุ่นที่ ๒ ๒. การพัฒนาระบบงานการจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นางสาวแสงอรุณ เรืองอร่าม	๒๐	อำนาจพ
๘	๑๐๘๔	นายธนศ จันทรอินทร์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิศวกรรมเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย) สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร)	๑. การพัฒนาทักษะเกษตรกรให้เป็นผู้ควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร ๒. กรณีศึกษา การติดตามและประมวลผลการให้บริการโดรน เพื่อการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๙	๑๐๔๘	นางสาวจิตตะ นิยะมะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ๒. แนวคิดการพัฒนางานโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๑๐	๑๐๖๙	นางสาวกิตติยา จันทร์ลืออ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	๑. การติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูไม้ผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูของไม้ผลเศรษฐกิจในประเทศไทย (ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ)	๑) นางสาวศลิตา พลไชย ๒) นายวิชัย ไกลวงษ์	๑) ๑๐ ๒) ๒๐	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b>
๑๑	๑๑๒๓	นายติณห์ ชัยสิริเจริญพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. การศึกษาทดสอบการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-๑ ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๒. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม	นายวิทยา ตีอินทร์	๒๐	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๒	๑๑๘๘	นายจรรุพพัฒน์ ทาเกอูจิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. การวิเคราะห์ศักยภาพ และการวางแผนการจัดการผลผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๒. การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสมุนไพรคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพ
๑๓	๒๒๕๓	นายภูวัต พงษ์กิจจากรุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	๒๒๖๖	นางสาวทิติยาทร บุญแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรุงเทพมหานคร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๑๕	๑๒๓๑	นายธวัชชัย เกื้ออนยัง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑. การดำเนินงานตลาดเกษตรกร ปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท ๒. การพัฒนาตลาดเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๑๖	๑๒๕๙	นายวรัญญู พิสุทธิศาสน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑. การผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการใช้แมลงหางหนีบขวางแหวนเพื่อการจัดการศัตรูพืช	นายภานุ ภาณุเวช	๑๐	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๗	๑๒๘๐	นายจิรวัดน์ สืบโตด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑. การดำเนินงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพร
๑๘	๑๓๑๐	นางสาวณปภัช แก้วเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑. การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ของอำเภอทอง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙	๑๓๖๘	นางสาวปาริณี คล้ายสุขโข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แผนผังกับปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่งในแปลงเกษตรกร จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้แผนผัง ร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาในพืชผักในพื้นที่ภาคตะวันออก	๑) นางสาวชิตชนก ชิวประวัติ ๒) นางสาวสุรรัตน์ วงษ์ชื่น ๓) นางทำนอง นามวิชัย	๑) ๕ ๒) ๕ ๓) ๕	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๒๐	๑๔๒๐	นางสาวศศิมา สุขนาแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ๒. การใช้ SWOT Analysis and Tows Matrix ร่วมกับ Blueprint for Chang ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๑	๑๖๓๙	นางสาวกฤษติยา เรืองอาจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๒	๒๒๗๖	นางสาววราภรณ์ เรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) การเตรียมความพร้อม ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย ๒. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมหนอนแมลงโปรตีน (BSF) แมลงเศรษฐกิจชนิดใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๓	๑๕๒๘	นางสาวจิตพิสุทธิ์ ศิริพร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคใต้	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดตั้งต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๔	๑๕๔๑	นางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. ผลการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลพระรักษ์ อำเภอยะเฒ่า จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕	๑๕๘๐	นางสาวนิชนันท์ ตะกูลมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (กองขยายพันธุ์พืช)	๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลมะลวน อำเภอยะเฒ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการผลิตเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวคุณภาพจังหวัดตรัง	นายอัษฎายุทธ ไขช่วย	๑๕	
๒๖	๑๕๔๙	นางสาวสันต์ฤทัย จันทองโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (กองขยายพันธุ์พืช)	๑. โครงการฝึกอบรมการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ๒. การพัฒนาการขยายพันธุ์สับปะรดภูเก็ตด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๗	๓๔๘	นางสาวมณีนีล อินขัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสายด้วยภูมิปัญญา หมู่ที่ ๑ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงและสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดตั้งต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๘	๑๕๙๓	นางสาวประภัสสร อิศระไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การฝึกอบรมโครงการสุขภาพจิต สุขภาพใจ วัยทำงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นางสาวสุปรียา ไวยโอรส	๒๐	
๒๙	๑๖๐๘	นางสาวกนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน มีบทบาทต่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๐	๑๖๕๑	นางสาวพรพรรณ ทองสุทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพ ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟอาราบิก้า ในพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพร</b>
๓๑	๑๖๖๕	นายปวีรศ ใจคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๒. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร่วมกับหญ้าแฝกอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	นางสาวอำมรินทร์ เส้นแอ	๒๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๒	๑๖๙๗	นายทรงยศ จันทสิงห์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. แปรเปลี่ยนแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด ๒. การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ	๑) นายฉัตรชัย พรโสภณ ๒) นางสาวชนิสรา รอดไพร	๑) ๑๐ ๒) ๑๐	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๓๓	๑๗๗๑	นายวงศกร เอียดเอื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๓๔	๑๗๘๓	นางสาวโสธยา เทพณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	๑. การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๓๕	๑๗๘๕	นางสาวเสริมศรี หวานแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	๑. การพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่เรียนในพื้นที่ตำบลปลายพระยา ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา	๑) นางสาวสุนันทา จันทนุกูล ๒) นายวิรัตน์ จิวตัน	๑) ๑๐ ๒) ๕	
๓๖	๑๗๙๐	นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	๑. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๗	๑๘๔๖	นายชรินทร์ โสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพอลอย จังหวัดกาญจนบุรี	๑. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลหนองกุ่ม อำเภอพอลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๒. การพัฒนาศักยภาพการจัดการดินและปุ๋ย ในโรงเรียนชาวนา ตำบลหนองกุ่ม อำเภอพอลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๘	๑๘๖๔	นางสาวศักดิ์ศรี เจตนะเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑. การติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชรายแปลง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่การเป็นหมอพืชชุมชน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๓๙	๑๙๒๑	นางสาวฉิมมพร บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๔๐	๕๖๗๘	นางสาวศุภานันท์ ตั้งใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน DOAE Farmbook Application เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลกลอนโต อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๔๑	๑๙๕๑	นางสาวธัญรัตน์ พรหมดอนยาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร	๑) นายสุวัฒน์ ทองเดือน ๒) นางสาวปณิตดา การดี ๓) นางสาวกันต์ฤทัย ศิริวงศ์	๑) ๕ ๒) ๕ ๓) ๕	<b>อำนาจพร</b>
๔๒	๑๙๕๒	นางสาวปณิตดา การดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาตุ๊กบ้านโกล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุง ให้เป็นระดับปานกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๔๓	๑๙๘๑	นายครรชิต ป้องพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแบบประณีต นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ตำบลบ่อแก้วและตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ ๒. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรเชิงรุกประยุกต์สู่เกษตรทฤษฎีใหม่	๑) นางรินดา สว่างโคตร ๒) นายวิทย์กร การสรรพ์	๑) ๑๐ ๒) ๒๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๔๔	๑๙๙๖	นางสาววีรนุช กุดแกลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑) นายปริวรรตกร์ เนียมบุญ ๒) นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม	๑) ๓๐ ๒) ๑๐	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๔๕	๒๐๐๒	นายทินวัฒน์ วงศ์มาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	นางแสงวัน มากคะมุด	๑๐	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๔๖	๒๐๐๘	นายศรารุช วรรณพาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ตำบลเหล่าไโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๔๗	๒๐๑๙	นายดนัย สิทธิสำนวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ผู้เลี้ยงผ้าในบ่อดิน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมออนไลน์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๔๘	๒๐๒๕	นายอนุวัต เป่าโคกแปะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน สู่การเป็น Smart Farmer อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพร</b>
๔๙	๒๐๓๖	นายนิตินันท์ นันประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยวิธีการจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน (Integreted Pest Management-IPM) ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๕๐	๒๐๔๗	นางสาวอติติญา ขุนแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๕๑	๒๑๐๑	นายชินทร์ ทริเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๖ ๒. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP กลุ่มหนองโพนเห็ดเงินล้าน ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๕๒	๒๑๖๖	นางสาวฐานิญา เทพบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมือกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๖๕ ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอมือกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๕๓	๒๒๓๒	นายฐนัตพสุธ วุฒิกมลโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ ๖ ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีและช่วยลดต้นทุน การผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๕๔	๒๓๐๓	นางสาวแสนน้ำผึ้ง สมท้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๑. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก) หมู่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาศักยภาพแผนพัฒนาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๕๕	๒๓๑๙	นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กิจวิจารณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมือขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวिकासหกิจชุมชน อำเภอมือขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนากลุ่มยุทธศาสตร์สู่การเป็นองค์กรเกษตรกรต้นแบบ (Smart group) อำเภอมือขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๕๖	๒๓๕๑	นางวารุภา พรหมทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	๑. การส่งเสริมและยกระดับแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดตั้งต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๕๗	๒๓๕๙	นางสาวพรประภา โอตพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	๑. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๕๘	๒๔๒๕	นางสาวดวงพร ฐานะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภออุบลรัตน์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	นางสาวพิศดา พิลาโสภา	๓๐	
๕๙	๒๔๙๒	นางสาวนภาพร ทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	๑. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ของกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ ๑ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๐	๒๔๘๘	นางสาววรัญญา วรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๑	๒๕๗๔	นางวรรณธรณ บุญส่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	๑. การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาน้อยท่าแฉลบพัฒนา ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

อำนาจพร

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๖๒	๒๘๒๐	นางสาวอติยา สพานกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๑. ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนคนรักชั้นโรงตะกาดเจ้า ตำบลตะกาดเจ้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชน ผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๖๓	๒๖๘๒	นายพลภัทร คงจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเครือข่าย (ศพก.) กลุ่มองค์กรเกษตรกร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๔	๒๗๒๐	นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๔ ๒. การพัฒนาเกลือทะเลด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๕	๒๗๒๓	นางสาวกิตติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๖	๒๗๔๒	นางสาวพิมพ์ประไพ สันอุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง ตำบลหนองยาว เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในพื้นที่อำเภอนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๖๗	๒๗๕๔	นางสาวชุตินา บุญเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ๒. แนวทางการส่งเสริมการจัดการศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน ของเกษตรกรอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๖๘	๒๗๖๓	นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑. การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนากาเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๖๙	๒๘๐๓	นางสาวภาวิณี แยมเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๑. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านการผลิตและการแปรรูปทำยายม่อม ของเกษตรกรผู้ปลูกทำยายม่อม ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนากาเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๗๐	๒๘๑๘	นางสาวฉัตรพร อรุณฉายแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๑. การส่งเสริมการผลิตพืชผักกสิวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านทุ่งคาเหนือ ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งคาเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนากาเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๗๑	๒๘๐๙	นางสาวมณวิภา พลจักรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อลดการเผา ในพื้นที่การเกษตร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ
๗๒	๒๘๘๑	นายชัชวิสุ ฟองเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	๑. การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ๒. แนวทางการพัฒนากาการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๗๓	๒๙๐๓	นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	๑. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๒. ส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๗๔	๒๘๙๕	นางสาวขวัญฤตาภ โรจนวิมุติมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	๑. การพัฒนาสมาชิกเพื่อยกระดับ ศพช. ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ของ ศพช.บ้านหนองแค ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทไปสู่การเป็นหมอพืชชุมชน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๗๕	๒๙๒๘	นายเตชินท์ อินทรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๗๖	๓๐๐๖	นายวิวัฒน์ ศรีมุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑. การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตร ๒. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่หอมแดง สู่การเป็นหมอพืชชุมชน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	นายเกียรติทวี วงษ์มาตร	๒๐	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  <b>อำนาจพร</b>
๗๗	๓๐๐๙	นายเกียรติทวี วงษ์มาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาแก่เกษตรกร และเกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ในแปลงฝรั่งต้นแบบ ตำบลบ้านตาล ตำบลหัวทะเล	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๗๘	๓๐๔๐	นางสาวชุตติกาญจน์ ชัยศิริรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	๑. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักกลุ่มผักปลอดภัยบ้านกุดเก่าน้อย ๒. การส่งเสริมและพัฒนายกระดับแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ สู่การผลิตพืชผักตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๗๙	๓๑๖๕	นางสาวศศิภา เทียนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๖ ๒. การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ ของสับปะรดพันธุ์สวี จังหวัดชุมพร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๘๐	๓๑๗๕	นางเจนจิรา สังข์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	๑. การขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร (ทุเรียน) บ้านนาแซะ ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๘๑	๓๒๒๔	นายวศัญญา สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	๑. การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๒. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยหลัก BCG Model	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๘๒	๓๒๒๗	นางสาวอัญชญา อุ่นจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	๑. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๗ ๒. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการระดับสูง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๘๓	๓๒๖๘	นางสาวพีรชญา กิจชญาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	๑. การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๒. การพัฒนาคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๘๔	๓๒๗๑	นางสาวฉัตรภรณ์ ภูณาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	๑. การส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตกาแฟอาราบิก้า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๘๕	๓๓๒๓	นางสาวสุชากร กมลหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	๑. การจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว กลุ่มส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่บ้านสักชัยทอง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ จังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๘๖	๓๒๙๑	นางสาวทับทิม แสนมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑. การส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๘๗	๓๓๐๕	นางสาวโคกิตรา ไชยชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๑. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๗ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผ้าทอศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๒. การพัฒนางานต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๘๘	๓๓๑๑	ว่าที่ร้อยตรีณพพล คำเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๘๙	๓๓๒๕	นางสาวจิตติมา ตาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๑. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบแอปพลิเคชัน Farmbook ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๙๐	๓๓๔๘	นางสุนารีย์ พวงสายใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้แอปพลิเคชัน Doae Farmbook ปี ๒๕๖๗ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๒. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ข้าวปลาลันทุ่งโป่ง ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

อำนาจพร

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๙๑	๓๓๘๑	นางสาวณัฐมน จิราภิตธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑. การส่งเสริมการหยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๔ ๒. แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๙๒	๓๔๒๑	นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑. การส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิษฐ์ ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๙๓	๓๔๓๔	นายบุญญาฤทธิ์ จิณโกฎ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	๑. การขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๒. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านน้ำแพร่ ม.๔ ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๘  อำนาจพร
๙๔	๓๔๖๘	นายณัชพล อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	๑. การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษามีองค์ความรู้ ในเรื่องการทำตลาดออนไลน์สมัยใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๙๕	๓๔๘๔	นางสาวภักดีพร ธรรมภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)	นายธีรภัทร จันทรเชียว	๑๐	
๙๖	๓๕๐๕	นางสาวณัฐชญา สุขประกอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การพัฒนาการผลิตกาแฟบ้านขุนแตะ หมู่ ๕ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบแปลงใหญ่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๙๗	๓๕๐๗	นางสาววิลาวรรณ กันไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๑. ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิษฐ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๙๘	๓๕๒๕	นายอดิศักดิ์ อะปะนยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้ประกอบการ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
๙๙	๓๕๓๕	นางสาวภัทรภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๐๐	๓๕๗๖	นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	๑. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพร</b>
๑๐๑	๓๕๙๖	นางสาวอัญธิกา ตนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๐๒	๓๖๕๔	นายทีปกร รื่นเรใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเบญจมาศ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การยกระดับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๐๓	๓๖๖๗	นายธัญญ์ ยศชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	๑. การส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด
๑๐๔	๓๗๐๘	นางสาวพัชรี ศรีนาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	๑. โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนและการบริหารจัดการเพื่อการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลช่อง อำเภอนาโยง ๒. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
๑๐๕	๓๗๔๔	นางสาวจิราพร จำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๑. การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงานด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๐๖	๓๗๕๐	นางสาวณัฐิษา เมืองกาญจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๑. การส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๒. การพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกทุเรียนตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ
๑๐๗	๓๗๗๘	นางสาวรติยา ก้องกำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๑. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. แนวทางการพัฒนาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๐๘	๓๗๘๓	นายธีรภัทร์ บุญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๑. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๐๙	๓๗๙๖	นางสาวศศิธร รัชก์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าขุนพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๑๐	๓๘๐๒	นางสาวนงลักษณ์ เจริญตันพันธิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	๑. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตพริกไทยสู่มาตรฐาน GAP อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดควนสีนวล ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๑๑	๓๘๐๓	นายนิติพล มากมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	๑. การส่งเสริมการใช้ระบบน้ำทางการเกษตรแบบ IOT ในพื้นที่อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ด้านระบบน้ำทางการเกษตรแบบ IOT อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๑๒	๓๘๗๓	นายจตุรงค์ แก้วประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๑. การจัดทำข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตราด ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศการผลิตพืชระดับอำเภอ นำเสนอในรูปแบบ Dashboard ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๑) นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต ๒) นายเสกสรรค์ สิทธิไทย	๑) ๑๐ ๒) ๑๕	
๑๑๓	๓๘๔๐	นางสาวเกษรา ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๑. การส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดตราด	๑) นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง ๒) นางชนิภา นพฤทธิ์ ๓) นางสาวญาณิ โปธาดี	๑) ๑๐ ๒) ๑๐ ๓) ๑๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๑๔	๓๘๖๔	นางสาวธารทิพย์ สุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๑๑๕	๓๙๐๕	นางสาววิมลญาพัชญ์ อิ่มเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๑. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การสร้างเครือข่ายหมอพืชชุมชน (Plant Doctor network) เพื่อเป็นกลไกในการแจ้งเตือนและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัดให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๑๑๖	๓๙๕๒	นายชาญณรงค์ วันพุทธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก	๑. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยใช้มาตรฐาน GAP ในการพัฒนาในพื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	นางสาวศุภาวดี เขียววัน	๓๕	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงานด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๑๗	๓๙๘๕	นางสาววิลาสินี ชังเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๑. แนวทางส่งเสริมการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ในสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ตามมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๑๘	๔๑๐๙	นางสาวแสงเดือน ทองคงอ่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่กระชาย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๗ ๒. ส่งเสริมการผลิตกระชายให้ได้มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่กระชาย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	นางสาวดวงหทัย สุขกิจ	๑๐	
๑๑๙	๔๑๑๑	นางสาวอรวรรณ ปลื้มจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	๑. การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๒๐	๔๑๕๓	นางสาวลลิตา จันทะโคตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๒๑	๔๒๖๑	นายวุฒิพงศ์ ตั้งธีรวานิชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๑. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการปลูกพืชด้วยนวัตกรรม และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การพัฒนาแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงระดับพื้นที่ ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านพืช	๑) นางสาวรุณิดา ห่อมกระโทก ๒) นางสาวสาวิตรี เวียงสันเทียะ	๑) ๑๐ ๒) ๑๐	
๑๒๒	๔๓๒๕	นางสาวสาริกา พรหมน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ของเกษตรกรตำบลโนนรัง และตำบลสหราษฎร์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๒๓	๔๓๒๖	นางชลธิชา เพชรโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑. ผลการดำเนินงานการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดนให้มีความเข้มแข็ง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๒๔	๔๓๗๑	นายอภิสิทธิ์ ทินคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะขามเทศของเกษตรกร ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	นางสาวปัทมา ปราณีตพลกรัง	๒๐	
๑๒๕	๔๔๐๐	นางสาวชุตินา กวนชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยประทัด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๒๖	๔๔๔๗	นางสาวปิยะมาภรณ์ จันนามอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูป ตำบลดงระ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริม การเกษตรในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๒๗	๔๔๔๙	นางสาวกุลวดี ยงพะวิสัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๒๘	๔๕๒๔	นางสาวทิวารัตน์ พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการผลิตเห็ดฟางแบบกองเตี้ย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ด้วยการผลิตเห็ดฟางแบบกองเตี้ย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๒๙	๔๕๒๘	นางสาวเบญญาภา ทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๑. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหญ้าคา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๓๐	๔๕๔๐	นายวิษชากร ป้อมไชยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑. การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเทียม ในพื้นที่โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๓๑	๔๕๕๗	นางปิ่นณวีร์ แสนคำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ดินเค็มในตำบลกุดพิमान ในการเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ๒. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	นายเฉลิมพล กองแก้ว	๑๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๓๒	๔๕๖๖	นางสาวนันท์ เอียนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑. การขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ปี ๒๕๖๖ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๑๓๓	๔๖๔๒	นางสาวชนิตา พรหมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนอม จังหวัดนครราชสีมา	๑. การส่งเสริมการผลิตและใช้แผนผังสู่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอชะอวดและอำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) เพื่อการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๓๔	๔๖๖๙	นางสาวสมฤทัย ไจกล้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๓๕	๔๗๐๔	นางสาวชนิษฐา พวงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาแหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาแหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สูการเป็นศูนย์บริการด้านคลินิกพืช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ
๑๓๖	๔๗๐๖	นางนุชเนตร เกิดทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง หมู่ที่ ๑ ตำบลชนอม อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๓๗	๔๖๗๐	นางสาวนิศาชล คำแหง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ เกษตรเพื่อสุขภาพ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๑๓๘	๔๗๓๗	นางสาววรัญญา จันทร์ใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓๙	๔๗๑๔	นายเลิศศักดิ์ ดีหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การจัดการความรู้ (KM) ในการผลิตส้มโอทับทิมสยาม ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. ยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นายรัฐพร แก้วตาทิพย์	๑๐	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๔๐	๔๗๔๑	นายพิมลศักดิ์ วงศ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มศักยภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๑๔๑	๔๗๔๗	นางสาวณัฐกานต์ ชันใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. การสร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ (e-Form)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๔๒	๔๗๕๖	นางสาวสุนิสา สุขเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. พัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔๓	๔๗๖๓	นายอดิชาติ ไชยสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๔๔	๔๗๗๒	นางสาวปิ่นจิตตา บัวเขย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนในรูปแบบแปลงใหญ่ตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๔๕	๔๗๗๔	นายทวีศักดิ์ จิตรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๗ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (ทุเรียน) แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางวาสนา โกละกะ	๒๐	
๑๔๖	๔๘๐๓	นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉะพรวนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากวาตภัย (ด้านพืช) ในระดับอำเภอ ๒. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๔๗	๔๘๓๐	นายศิวาดล แก้วพวงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๔๘	๔๘๔๕	นางพัชรินทร์ เปี่ยมรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพและแปรรูป ตำบลนครสวรรค์คอก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ Application FARMBOOK ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔๙	๔๘๖๑	นางสาวสุวรรณา ทองภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	๑. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๒. การส่งเสริมการจัดการแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๕๐	๔๘๗๘	นายฤทธิชัย เชี่ยวชาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายปี ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการผลิต ๒๕๖๖-๖๗ ๒. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๕๑	๔๙๐๐	นางสาวขวัญนา ปัญญาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๑. การดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกลีบ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๕๒	๔๙๐๓	นายธานี ปันพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) กิจกรรม ขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงาน โรงเรียนเกษตรกรบ้านเนินแต่ หมู่ ๙ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ๒. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อย่างยั่งยืน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ
๑๕๓	๔๙๖๐	นายปรัชญา โพธิยาसानนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	๑. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างมีส่วนร่วม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๕๔	๕๐๔๓	นางสาววัชรภรณ์ ประทุมโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	๑. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ของสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๒. การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๕๕	๕๑๘๔	นางสาวดาวประกาย เมืองไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตส้มเขียวหวาน (ส้มสีทอง) จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๑๕๖	๕๒๐๒	นายภูกฤษ ติปาละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	๑. ส่งเสริมการตลาดในพื้นที่เกษตร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๒. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในงานส่งเสริมการเกษตร งานด้านภัยพิบัติ (อุทกภัย)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๕๗	๕๒๐๔	นายวชิรวิทย์ พงศาภิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	๑. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอเมืองน่าน ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาการผลิตส้มคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานที่สูงสละเนียบ ตำบลสละเนียบ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๕๘	๕๒๑๑	นางสาวพวงทอง ประพฤติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	๑. การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๕๙	๕๒๒๓	นางสาวบัณฑิตา เผื่อนหนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	๑. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อผลิตเครื่องหอม หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อผลิตเครื่องหอม หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๖๐	๕๒๒๗	นายอาทิตย์ จันทร์อัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกรในอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สูสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๖๑	๔๖๒๒	นางสาวพูนทิพย์ แสนธิไชยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	๑. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์แม่จริม ๒. แนวทางการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร เพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่บ้านสว่าง ตำบลหนองแดง สู่การทำเกษตรมูลค่าสูง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๑๖๒	๕๒๓๕	นางสาวแสงรวี ไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว จังหวัดน่าน	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๖๓	๕๒๕๗	นางเบญจวรรณ สุขชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน	๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืชระดับอำเภอ อำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพสู่สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ตำบลผาทอง อำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๖๔	๕๒๖๓	นายชวลิต ทะนะทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน	๑. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตำบลตาลชุม อำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกในรูปแบบการเกษตร แบบแปลงใหญ่ บ้านปาง๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลชุม อำเภอน้ำฝาง จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๑๖๕	๕๒๗๓	นางสาวปิยรัตน์ อีธาธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก. เครือข่าย) อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๖๖	๕๓๑๐	นางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	๑. แนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ด้านการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพ ในพื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๖๗	๘๓๓๖	นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	๑. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในจังหวัดน่าน ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๑๖๘	๕๓๕๕	นายปฐมพงษ์ รักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตพื้นที่ดินภูเขาไฟ ในกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านระเบ็กขาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๖๙	๕๓๕๖	นางสาวฉัตรวาลี ชุนเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๗๐	๕๔๑๓	นายนิวัฒน์ คำสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	๑. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๗๑	๕๔๔๑	นางกัญญาพร ภูบัวดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๗๒	๕๔๗๐	นายยุทธนา สันทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๑. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพชุมชนหูก่านบ อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลหูก่านบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลหูก่านบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๑๗๓	๕๕๐๑	นายธนะพงศ์ บูรณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๗๔	๕๕๓๑	นางสาววิภาดา จอกทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	๑. การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘ ตำบลยายแม่วัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๗๕	๑๐๓๒๙	นางสาวเมษา ลาโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖๕ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพร
๑๗๖	๕๕๕๐	นางสาวพนมาศ นิงงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดปทุมธานี	นางอริญญา ทรงบัณฑิต	๒๐	
๑๗๗	๕๖๒๙	นางสาวศรีนิตดา บำเพ็ญผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. การขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP พืช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง /สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๗๘	๕๗๑๑	นางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ผืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี ๒. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๑๗๙	๕๗๓๔	นายวีรวิทย์ อึ้งสกุลกิตติ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๑. การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช ในนาข้าว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ๒. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำด้วยการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	นายชัยดิษฐ์ คำอำนวย	๒๕	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๑๘๐	๕๗๔๖	นางสาวพิมพ์กานต์ ไบระหมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ก (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเปลือกบ้านบางพลวง) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๔ ๒. โครงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG พัฒนาสู่การปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๘๑	๕๗๖๗	นางสาวอารีรัตน์ อุนาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ส้มโอศรีมโหสถปราจีนบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกปิบ อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาเกษตรกร เพื่อส่งเสริมพื้นที่การเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ
๑๘๒	๕๗๗๒	นายศักดิ์ชัย เนตรคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๑. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพ ระดับปานกลางไประดับดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๘๓	๕๘๙๕	นายโนชา นัยสุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๘๔	๕๙๒๕	นางสาวสริน วจนเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มยุวเกษตรกร ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การเป็น Smart Group Model	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๑๘๕	๕๙๔๕	นางสาวเสาวรส พนมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. กิจกรรมการตลาดตอซังและฟางข้าว อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การเพิ่มพื้นที่การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว เพื่อช่วยลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๘๖	๕๙๖๓	นางสาวศตวรรษ คสมจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางเกษตร (GAP) ของละมุดบ้านใหม่ (GI) ในตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นายพีรณย์ ท้าวฤทธิ์	๑๐	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๑๘๗	๖๐๕๐	นายกิตติ อินน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	๑. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรแปลงใหญ่แคนตาลูปและเมล่อนแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่แคนตาลูปและเมล่อนแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สู่การเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๑๘๘	๖๐๘๙	นางสาวลำดวน สุดใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลบ้านถ้ำ ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๘๙	๖๐๙๔	นางกรรติน์ สุเมธธาวัฒนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรตำบลป่าแฝก สู่การเป็น Smart Group	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙๐	๖๑๑๑	นางสาววรรณฉวี งานดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปง จังหวัดพะเยา	๑. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๓ ๒. การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการศัตรูพืช	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๑๙๑	๖๑๘๓	นางสาวสุภาวดี ทองไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	๑. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านปากพุ่มร่วมใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดทิพย์พังงา ในเขตพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (Zoning) ของจังหวัดพังงา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๑๙๒	๖๑๕๖	นางสาวสุรชาติพิศ ดวงจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในรูปแบบแปลงใหญ่	๑) นางสาวกฤษณา มรรคาเขต ๒) นายวสันต์ หนูนั่ง ๓) นางสาวรัตนมา สิทธิเวช	๑) ๑๐ ๒) ๑๐ ๓) ๑๐	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๙๓	๖๑๗๒	นางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	๑. การส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกทุเรียนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพร</b>
๑๙๔	๖๒๑๓	นายพงศธร คีวันาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	๑. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สู่แหล่งเรียนรู้ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๑๙๕	๖๒๓๖	นางสาวสิริวรรณ ขุนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	๑. การนำแอปพลิเคชัน Ling มาใช้ในการดำเนินงานขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙๖	๖๓๑๑	นางวารภรณ์ เกื้อคลัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๒. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๑๙๗	๖๒๖๐	นางสาวพิชญาภา เสาะซิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	นางสาวเรณู ห่องเม้ง	๑๐	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๑๙๘	๖๓๑๐	นางสาวสุดลาภา เทพทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	๑. พัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ตามแนวทางโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๗ ๒. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <i>อำนาจพร</i>
๑๙๙	๖๓๒๑	นางสาวภาณุมาศ โปชายะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	๑. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักเหียงคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ของแปลงใหญ่ผักเหียง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๐๐	๖๓๒๒	นางสาวเอื้อมพร อูยยะพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลอ่างทอง อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	นางวิดาวรรณ กอบแก้ว	๒๐	
๒๐๑	๖๔๒๘	นางสาวณภัทรทิศา ฉายศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทดแทนการเผา จังหวัดพัทลุง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๐๒	๖๓๗๕	นายชวกร วงษ์เรืองพิบูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	๑. การส่งเสริมการผลิตพืชไร่ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๒. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน	๒๐	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๒๐๓	๖๔๓๖	นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๑. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านพืช จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๐๔	๖๔๔๙	นายจิรพงษ์ จุลพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๑. การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อ งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๐๕	๖๔๖๒	นางสาวสุวรรณา เกาหวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	๑. การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดสินค้าออนไลน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๐๖	๖๔๘๒	นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดหวาน) ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย สู่การเป็นแปลงใหญ่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพร</b>
๒๐๗	๖๕๗๖	นายจาตุรงค์ ชาญจารุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒनावิสาหกิจชุมชน (การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน) จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเกษตรกรรนาเกลือ สู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๐๘	๖๖๓๑	นางสาวปิยวรรณ พูลสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าทาง จังหวัดเพชรบุรี	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอท่าทาง จังหวัดเพชรบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๒๐๙	๗๗๕๑	นางสาวสุกัญญา พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัดให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๒๑๐	๖๖๖๘	นางปวีรีศา กันแพงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงานด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
๒๑๑	๖๗๒๕	นางสาวสุชาติพิทย์ มากน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๑. การวินิจฉัยชุมชนด้วยการคิดเชิงระบบ เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาแบบองค์รวม	นางสาวรัฐัญญา เพ็งขุนทด	๔๐	ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๑๒	๖๗๐๖	นางสาวสุวรรณา วันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. กระบวนการพัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเขียวผิวมัน) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	นายสุรศักดิ์ ก้าวงษ์	๒๐	<b>อำนาจพร</b>
๒๑๓	๖๘๐๖	นายปุระเชษฐ์ โพธิ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๑๔	๖๘๐๗	นางสาวชญธิดา สุวรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  <i>อำนาจพร</i>
๒๑๕	๖๘๕๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ สอนปันดิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๑. โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา ในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๑๖	๖๙๐๗	นางสาวปริญานุช ปิยะโกศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๑. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นหมอมือพืชชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๑๗	๖๘๖๒	นางสาวจันทนา ปิ่นทะนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๑๘	๖๘๖๓	นายกู้เกียรติ ชัยวันณคุปต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเด่นชัย ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๑๙	๖๘๖๖	นางสาววนาลี ศรีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตทุเรียน ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๒๐	๖๘๕๙	นางสาวนิภาพร พิมพ์เสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลอง จังหวัดแพร่	๑. การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการเพื่อพัฒนา และยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนส้มเขียวหวานบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๒๑	๖๘๗๔	นางสาวพวงผกา จินา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลอง จังหวัดแพร่	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลบ้านปิน อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๒๒	๖๘๗๕	นายศรวิชัย สายมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลอง จังหวัดแพร่	๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๒๓	๖๘๗๘	นางสาวภัณฑิลา ทองชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลอง จังหวัดแพร่	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๒๔	๖๘๘๓	นายธนะสิทธิ์ บัวนภียาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพร
๒๒๕	๖๙๐๙	นางสาวโสภิตรา จันทร์หมื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดแพร่	๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตร ของอำเภอสองแคว จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๒๖	๖๙๓๑	นายกิจจา สืบหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Farmbook Application ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๒๒๗	๖๙๔๗	นางสาวปรียานันท์ กาญจนารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	๑. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จังหวัดอุตรดิตถ์	นางปณภัช กระจ่างศรี	๒๐	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๒๒๘	๗๘๖๘	นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	๑. การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านการอารักขาพืช ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรณานาพริก ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การขับเคลื่อนงานแมลงเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์	นางกนกวรรณ คู่พงษ์ศรี	๒๐	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๒๒๙	๗๑๓๑	นายศุภกร จันทโรสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	๑. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และ อินทรีย์ ๒. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักการการตลาดนำการผลิต	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๒๓๐	๗๐๒๐	นายจักรชัย ตัฒนศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๗ ๒. ส่งเสริมการผลิตมันเส้นแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ ๑๑ บ้านโคกล่าม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๓๑	๗๐๕๑	นายยุทธนา วิเศษสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	๑. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืช โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. การส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนมะค่าพิทยาคม ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	นายอภิรักษ์ โนนทอง	๑๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๓๒	๗๒๐๓	นางสาวพัชรี คนยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	๑. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ปี ๒๕๖๗ อำเภอเนินค้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๒. การพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทอง กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยค้ำอูม อำเภอเนินค้ำสร้อย สุมาตราฐาน GAP	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๒๓๓	๗๒๑๙	นางสาวอมรัตน์ สมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๒๓๔	๗๒๓๗	นางสาวอารยา ทามัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. การดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระดับประเทศ จุดหลัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่าย Smart Farmer จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
๒๓๕	๗๒๘๔	นางศิริกร สีตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพ</b>
๒๓๖	๗๓๗๗	นายวุฒิพงษ์ พูลผล วงษ์พานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๑. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรจังหวัดยโสธร	๑) นายนพดล ผุดผ่อง ๒) นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ	๑) ๑๕ ๒) ๑๕	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๓๗	๗๕๓๔	นายฤทธิเกียรติ นวลมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นต้นแบบ สู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นต้นแบบ สู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด
๒๓๘	๗๕๓๗	นางสาววารภรณ์ เมืองพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน
๒๓๙	๗๕๓๘	นางพิมพ์ญาดา พิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. แนวทางการส่งเสริมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในการผลิต และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืชในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ (Rice disease Linebot)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพ</b>
๒๔๐	๗๕๘๓	นายเศรษฐา แสงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ตำบลสรนงแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (FARMBOOK) และ e-Form ให้แก่เกษตรกรตำบลสรนงแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๔๑	๗๕๘๕	นางสาวอรทัย พลเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. ผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สู่การเป็น Smart farmer model ๒. การส่งเสริมการผลิตแปลงพันธุ์มันสะอาดในกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลแวง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๔๒	๗๖๑๕	นางสาวรวิษา เพียรทาหนอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
๒๔๓	๗๖๕๕	นางฉัตรมณี พังไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผ่านระบบแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (FARMBOOK) ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสูงยาง หมู่ ๗ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๒๔๔	๗๖๙๙	นายกรวิษฐ์ ศรีดาสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ของเกษตรกร ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๔๕	๗๗๑๐	นายกิตติชัย สัจจากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการดำเนินงานตามบทบาทของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน จังหวัดระนอง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๔๖	๗๗๑๑	นางจันทร์สุดา แจ่มพิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดระนอง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๔๗	๗๗๑๘	นางสาวปิยธิดา จันทร์มานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ใน Young Smart Farmer จังหวัดระนอง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

อำนาจพร

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๔๘	๗๗๒๕	นางสาวปรียานุช เรืองเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะพยาม ภายใต้การขับเคลื่อนเกาะพยามโมเดล	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๔๙	๗๗๔๙	นางสาวระวีรัสมิ์ ขวัญชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร จังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสานจังหวัดระนองให้เป็นหมอปืชมุขม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕๐	๗๗๗๘	นางสาวภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	๑. การส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕๑	๗๘๒๖	นายเจนณรงค์ สันป่าแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย บ้านคลองหวายโสม ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยให้มีคุณภาพ ของอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕๒	๗๘๔๗	นางสาวชลธิชา เทพรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๑. ผลการดำเนินงานการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช ระดับตำบล (รต.) จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. ยกระดับการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช ระดับตำบล (รต.) กรณีพืชเศรษฐกิจ จังหวัดราชบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	<b>อำนาจพ</b>
๒๕๓	๗๘๕๒	นายภาณุพันธุ์ รัตนทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่เงาะ และแปลงใหญ่ลำไย) ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๓ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดราชบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๕๔	๗๘๙๖	นายนันทบุตร แยมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๑. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๒๕๕	๗๙๕๑	นางสาวมรินทร์ เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภोधาราม จังหวัดราชบุรี	๑. การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อำเภोधาราม จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชะแร อำเภोधาราม จังหวัดราชบุรี	นางเครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ	๑๐	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๒๕๖	๗๙๖๒	นางสาวจันทกานต์ น้อยสวาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๑. การส่งเสริมเกษตรกรการผลิตพืชผลเกษตรปลอดภัย เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GAP ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP	๑) นายศุภกิจ เอกมณี ๒) นางสาวอโณทัย กิริน	๑) ๑๐ ๒) ๑๐	<b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒๕๗	๗๙๗๘	นางสาวปณิตา เล็กรุ่งเรืองกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสูงวัยหนองกระดี่ ตำบลบางลี่ อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี ๒. การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้วย Value Creation เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ตลาดยุคปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕๘	๗๙๘๐	นางสาวชิวพร พิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดลพบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๕๙	๗๙๙๐	นายวรพงษ์ กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

อำนาจพร



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๖๐	๘๐๒๑	นางสาวณัฐนิช ชมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	๑. การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๓ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๖๑	๘๐๔๔	นางสาวเมธิณี ทวีผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	๑. การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองสำโรง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๖๒	๘๑๒๔	นางสาวสิริวิมล ฉัตรปวงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๑. การพัฒนาการคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๖๓	๘๑๓๘	นายณัฐกร คำอ้ายบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๖๔	๘๑๔๑	นางสาวเมธวรรณ ธรรมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๒. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์-๒ ในนาข้าวเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	นางนภาพรณี พิลัยหล้า	๕	
๒๖๕	๘๑๕๙	นางสาวชลธิชา ทองทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑. การส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๖๖	๘๒๐๐	นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๑. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาคต หมู่ ๓ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ปี ๒๕๖๖ ๒. ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๖๗	๘๒๓๐	นางสาววลัยพร มุลพุ่มสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑. การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ตำบลเถินบุรีสู่มาตรฐาน GAP ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลแม่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๖๘	๘๒๓๘	นายศารทูล สมาศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑. ส่งเสริมและพัฒนาสารชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) บ้านวังหิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๒. ส่งเสริมการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมีแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๖๙	๘๒๗๙	นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๑. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๐	๘๒๙๓	นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๑. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาช่องทางสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ช่องยูทูป “ศพก.ลำพูน ชาแนล” เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ไม่จำกัด	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๑	๘๓๔๕	นางสาววรภรณ์ ปิ่นสุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย หมู่ที่ ๑ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๗๒	๘๓๕๓	นายเอกณัฐ ฉายหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๕ ๒. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง ของแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๗๓	๘๓๖๒	นางสาวรุ่งทิภา วิญญาของ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๑. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านไม้ตะเคียน สู่การเป็น Smart Group ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๔	๘๔๕๒	นายบุญเรือง ประสาทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	๑. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ๒. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๕	๘๔๐๕	นางสาวศิริานพร กิ่งคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	๑. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๕ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๖	๘๔๐๘	นายสุเวช แสงฝ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๗๗	๘๔๐๙	นางสาวพุดธิรินทร์ จรัสศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	๑. การดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เงาะ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๗๘	๘๔๖๙	นางสาวชลทิพย์ ชลานุเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่แก้มังกรตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ๒. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๗๙	๘๕๐๔	นางสาวปาริชาติ เมืองนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	๑. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย ศพก.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลปวนพูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๐	๘๕๑๗	นางสาวสายไหม พงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๑	๘๖๗๕	นางสาวอัมภัพันธ์ ประดู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๔ ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในแปลงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๒	๘๕๓๗	นายปรัชญา พวงบรรเทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑. โครงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชันฟรามบุ๊ก(Frambook) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๖/๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๓	๘๕๓๒	นายบุญจันทร์ ในสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑. การยกระดับการผลิตหอมแดงสู่มาตรฐาน GAP ของกลุ่มแปลงใหญ่ หอมแดงบ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของกลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงบ้านเจ็ย หมู่ที่ ๒ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๗	นางสาวอุดมลักษณ์ เกษก้าน	๑๐	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๘๔	๘๖๒๙	นางสาวปิยะภรณ์ สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ ๒. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่หอมแดง ตำบลสร้างปี่ อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๘๕	๘๗๒๔	นางสาวมัตติกา โสตามุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดศรีสะเกษ	๑. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นหมอพืชชุมชน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอยุพือ จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๖	๘๗๗๑	นายธวัชชัย เชียงโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	๑. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลขมิ้น อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ของกลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวแควมู ตำบลขมิ้น อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๗	๘๘๐๕	นางสาวณปภา มะโนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๑. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับ เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๖ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๒. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน สู่การจัดตั้ง กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดหวานตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๘	๘๘๐๗	นายศักดิ์ชัย คุณบูราน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๑. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๖/๖๗ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด และเหมาะสมในพื้นที่	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๘๙	๘๘๑๐	นางสาวจิตาภรณ์ เวยสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๕ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดพิษณุโลก ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเกษตรศาสตร์ สวท.๑ ในกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอพรรณานิคม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๙๐	๘๙๐๕	นายอนุรักษ์ บุปะโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลดำนมั่งค่า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะเขือเทศ ตำบลดำนมั่งค่า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๒๙๑	๘๙๔๐	นางสาวณัฐนันท์ มนต์ประสิทธิ์พร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๑. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสงขลา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๙๒	๘๙๔๙	นางวรรณฤติ บุญรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสงขลา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๙๓	๘๙๙๙	นางนิตยา น้อยหิระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	๑. การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลตำบลปริง หมู่ที่ ๓ ตำบลปริง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาการผลิต และการตลาดของวิสาหกิจชุมชน บานาน่าสโตน ตำบลปริง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๙๔	๙๐๕๑	นางจริยา เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสตงพระ จังหวัดสงขลา	๑. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer อำเภอสตงพระ จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๖ ๒. การขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่ตำบลกระดังงา อำเภอสตงพระ จังหวัดสงขลา	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๒๙๕	๙๒๓๗	นางสาวจิตสุภา ปิตาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. การส่งเสริมตลาดออนไลน์เพื่อพัฒนาสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตร ของจังหวัดสมุทรสงครามบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๒๙๖	๙๒๔๔	นางสาวปรียานุช สำลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๖๕ ๒. แนวทางการพัฒนาการสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตร ด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๒๙๗	๙๒๗๕	นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทับทิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๒๙๘	๙๒๖๘	นายธนภุต ชูติพงศ์ศาวัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	๑. การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ อำเภอบางคนที ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อด้านการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๒๙๙	๙๔๑๗	นางอุไรวรรณ โตสารเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผักหวานป่าบ้านคลองกระโดน ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๓๐๐	๙๔๔๐	นางสาวจันทร์ฉาย โทดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๐๑	๙๔๘๑	นางสาวปาริชาติ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	๑. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ในพื้นที่การเกษตร อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๐๒	๔๔๘๙	นางภักจิรา แป้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	๑. ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก ในแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๓๐๓	๔๕๔๓	นางสาวนพวรรณ เทียนบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP จังหวัดสิงห์บุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๓๐๔	๔๖๓๐	นางสาวสุภามาศ ศรีจอมแจ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ปี ๒๕๖๕ ๒. การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก ต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๓๐๕	๔๖๕๔	นายณรงค์เกียรติ ศึกษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกงสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	๑. ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี ๒๕๖๖ อำเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๒. การส่งเสริมการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) อำเภอกงสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๐๖	๔๗๐๕	นางสาวราตรี คุชาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. การพัฒนาการดำเนินงาน Young Smart Farmer จังหวัดสุพรรณบุรี	ธีระพงศ์ เล่าไฉ้ว	๕	
๓๐๗	๔๗๒๒	นายกนกศักดิ์ สูงปานเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

อำนาจพร



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๐๘	๔๗๒๘	นางสาวปทุมมาลัย นาคสมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพ ไร่นาสวนผสม ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสินค้า (GAP) ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๓๐๙	๔๗๓๐	นางปริดาพร เปี่ยมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๗ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๓๑๐	๔๗๓๕	นายสุรเศรษฐ์ แสงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลกระเสี้ยว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๓๑๑	๔๗๔๔	นางสาวศิริลักษณ์ ชูพุทธพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๕ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอมพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ของเกษตรกรแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจ
๓๑๒	๔๘๓๗	นางสาวณัฐฉิรินทร์ จงไกรจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ๒. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน RSPO ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๑๓	๔๙๒๔	นางสาวดวงฤทัย เมืองน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทำไทยบนชุมชนเกษตร อุตสาหกรรมก้าวหน้า ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๑๔	๔๘๖๓	นายธนศ ถิ่นชาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๔ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๓๑๕	๔๙๐๒	นางสาวหัตถาพร สุขเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๑๖	๔๙๓๒	นางสาวจิรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ ตำบลคลองไทร อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ ตำบลคลองไทร อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นางสาวมลฤดี สวัสดิ์	๒๐	
๓๑๗	๔๙๖๓	นางสาวณัฐริตา สุวนันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๑๘	๔๙๘๒	นางสาวขวัญจิต สัสดีเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านปลายคลองคอก ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) เพื่อพัฒนางาน ด้านอารักขาพืช อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๑๙	๔๙๘๖	นางสุนัดดา ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรสูงวัย อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๒๐	๑๐๐๕๓	นางธัญญรัตน์ ภาบัวภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	๑. การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตาโสม ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๒. การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยอันตราย ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	นายธนรัตน์ บุญรอด	๒๐	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๓๒๑	๑๐๐๙๕	นางสาวกุสุมา สุมาลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	๑. การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านอาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๕ ๒. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านอาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๒๒	๑๐๑๐๐	นายจาริก พลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๑. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๒๓	๑๐๒๐๒	นางสาวณปภัช นิลเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๒๔	๑๐๒๒๖	นางสมหมาย เมยตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	๑. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๒. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	นางสาวสุวารี วันทะนิตย์ ชันติย	๑๐	<b>อำนาจพ</b>
๓๒๕	๑๐๒๗๘	นางสาวปิยะดา สุขเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตแมลงเศรษฐกิจอำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาการผลิตผึ้งโพรงอำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๒๖	๑๐๓๘๘	นางสาวพรพิมล สหัสสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	๑. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแปลงใหญ่ ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศพก.เครือข่ายในพื้นที่อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๓๒๗	๑๐๔๒๗	นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	๑. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Handy Sense) ต้นแบบ อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ในการบริหารจัดการน้ำในแปลงด้วยระบบสมาร์ฟาร์ม (SMART FARM)	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๓๒๘	๑๐๔๕๘	นางสาวณัฏฐลลัน เรืองธนะภัยสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๑. การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๓๒๙	๑๐๕๓๐	นายอนุวัฒน์ วรรณักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	๑. การจัดทำแผนงานโครงการและคำขอรับงบประมาณ เพื่อการพัฒนาการเกษตร ๒. การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร
๓๓๐	๑๐๕๓๗	นายวัชรนนท์ ลาวตุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	๑. การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่าย ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๓๑	๑๐๕๓๙	นายเกรียงศักดิ์ ประกอบกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	๑. การส่งเสริมการดำเนินงานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๗ ๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๓๒	๑๐๕๓๗	นายวิจิต ไชยเวศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	๑. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดแปรรูป หมู่ ๗ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ <b>อำนาจพร</b>
๓๓๓	๑๐๖๕๘	นายสงกรานต์ ไทยฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	๑. การใช้ Application FARMBOOK ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรของตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๓๔	๑๐๘๕๓	นางสาวชนิดา มณีสมตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๓๕	๑๐๘๙๗	นางสาวอาพิชชา ธนวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑. การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จังหวัดอุทัยธานี ๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP จังหวัดอุทัยธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๓๖	๑๐๘๕๘	นายทวีปกรณ บุญวรรณุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	๑. การดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลหาดตะนง ตำบลท่าซุง ตำบลเกาะโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ e-Form และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ในอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	
๓๓๗	๑๐๙๑๗	นายสุกฤษฎี ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	๑. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ปี ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพและการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๓๘	๑๐๘๗๒	นางสาวเบญจวรรณ สุรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑. การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ้อยโรงงาน ๒. การบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง ด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	๑) นายบุกรก ศิริพงษ์ ๒) นายธีระพศ สุขวงศ์	๑) ๑๕ ๒) ๑๕	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๓๓๙	๑๐๘๑๓	นายบุชิต สมบูรณ์ทวีโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ๒. การพัฒนาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	นายสวัสดิ์ ขาวทอง	๓๐	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๓๔๐	๑๐๘๓๙	นายศุภวัฒน์ ลัทธิมนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	๑. ผลการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ยกระดับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี	๑) วิไลวรรณ หล้าแหล่ง ๒) ประวีณ เขียวขำ	๑) ๑๐ ๒) ๑๐	ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๓๔๑	๑๐๘๔๑	นายประกาศิต แวงวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๗ ๒. การส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สู่การรับรองมาตรฐานสากล (RSPO) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	นายประวีณ เขียวขำ	๑๐	อำนาจพร
๓๔๒	๑๐๘๕๐	นางอนุสรฯ สดโคกกรวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	๑. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโชคเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่องสู่ผู้ประกอบการ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๔๓	๑๐๔๙๕	นายวันเฉลิม เลียงยี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๗ บ้านเกษตรหนองบอน ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
๓๔๔	๑๐๙๖๗	นางสาวอัญชลี ศิริพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	๑. ผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตำบลวังงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ปีการผลิต ๒๕๖๖ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การเป็นแหล่งให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัดให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๓๔๕	๑๑๐๓๕	นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	๑. การถอดบทเรียนความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปสินค้าข้าวผงขงตี้ม และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงานด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ
๓๔๖	๑๑๐๖๐	นายอพัทศดลย์ ทรัพย์คุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๕ ๒. การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวเบญจศิริ บัวทอง	๕	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  <i>อำนาจพร</i>
๓๔๗	๑๑๐๗๗	นายบรรพต ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๖/๖๗ ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบ้านโคกเกาะ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	๑) นางสกันธ์วรรณ ทูลสูงเนิน ๒) นายอภิชน กางกัน ๓) นายจรัส ทะนะศรี	๑) ๕ ๒) ๕ ๓) ๕	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๔๘	๑๑๑๔๕	นายจิรวัฒน์ ทาเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๕ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามแนวทาง BCG Model อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๑) นางสาวรุ่งนภา กาวิชัย ๒) นางสาวกนกรรณ ศิลปสาย	๑) ๕ ๒) ๕	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ๑.๑ กอง/สำนักส่วนกลาง ๑.๒ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑.๓ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ๒. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอำเภอ/จังหวัด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๓๔๙	๑๑๒๐๗	นางสาวสุคันธา แสนเจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นหมอพืชชุมชน ปี ๒๕๖๗ ๒. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นหมอพืชชุมชน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในจังหวัดอำนาจเจริญ	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งผลงาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล ความจำเป็นไปยังสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
๓๕๐	๑๑๑๘๘	นางทัศนีย์ โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการ วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มโพนขาว ตำบลจิกคู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าชนิดต้นแบบตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	นางสาวฉันทนา พรหมจันทร์	๒๐	ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อำนาจพ
๓๕๑	๑๑๑๔๕	นางสาวนิภาพร สีทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอำเภอชานุมาน ๒. การบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอชานุมาน	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	อำนาจพ



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	๑. ผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๕๑๖๕	<b>สังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</b> นางสาวเจนจิรา มีเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส	๑. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพมูลค่าเกษตรมูลค่าสูง	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ส่งข้อเสนอแนวคิด การพัฒนาหรือปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ภายใน ๖๐ วัน
๒	๕๘๓๗	นางฮามีดี๊ะ สุโรโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	๑. การพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่มะพร้าวแบบครบวงจร ตำบลพ้อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ๒. การนำผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ	-	นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก <b>(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)</b> ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งข้อเสนอแนวคิดฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่ง ข้อเสนอแนวคิดฯ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม
๓	๙๐๓๑	นางสาวจรินันท์ ขุนอิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย ๒. การยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟโรบัสต้าของอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	นางสุธิตา ตระกูลกองโต	๒๐	ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔ ลว ๓ มกราคม ๒๕๖๑  อำนาจพร